

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY**  
**về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19**

---

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, toàn hệ thống chính trị thành phố đã vào cuộc quyết liệt, góp phần quyết định vào việc phát hiện, ngăn chặn, phòng, chống Dịch bệnh Covid-19 một cách có hiệu quả trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến mới, rất phức tạp trên toàn thế giới. Dịch bệnh đã xảy ra tại 197 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng số ca nhiễm tính đến sáng ngày 26/3/2020 là 468.354 người, đã có 21.181 người tử vong. Dịch bệnh đang lây lan rộng và diễn biến ngày càng nghiêm trọng tại Mỹ và châu Âu, đặc biệt là tại Italia, Tây Ban Nha, Pháp và Anh. Nhiều nước đã áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc hoặc ban bố tình trạng khẩn cấp.

Đối với nước ta, đến nay đã có 148 ca nhiễm ở 20 tỉnh, thành phố, nghiêm trọng nhất là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng lo ngại là đã xuất hiện một số ổ dịch tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh (quán bar, bệnh viện), hiện tượng lây nhiễm chéo trong cộng đồng đã xảy ra.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ các quốc gia trên thế giới và các tỉnh, thành phố có dịch, bảo đảm cho thành phố Hải Phòng an toàn trong mọi tình huống, chung sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu:

**1-** Đồng chí Bí thư các quận ủy, huyện ủy trực tiếp chỉ đạo UBND quận, huyện quyết định thành lập tại mỗi thôn, tổ dân phố 01 Tổ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19.

Thành phần Tổ công tác có từ 10 đến 12 thành viên, do đồng chí Bí thư chi bộ thôn hoặc Bí thư chi bộ tổ dân phố làm Tổ trưởng; đồng chí Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố và đồng chí Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh làm Tổ phó. Các thành viên bao gồm: (05 đồng chí là Chi hội Cựu Chiến binh, 01 Dân phòng, 01 Dân quân, 01 Đoàn viên Thanh niên, 01 nhân viên Y tế).

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ công dân ra, vào thôn, tổ dân phố, di biến động nhân khẩu trên địa bàn (người ở nước ngoài, các tỉnh, thành phố

